

รัฐบาลออสเตรเลียเร่งช่วยเหลือเกษตรกรหลังประเทศประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนัก

ออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงหลังเผชิญฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง ๕๗ มิลลิเมตร ซึ่งภาวะภัยแล้งในครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ ๑๐๐ ปีของออสเตรเลียรองลงมาจากภาวะภัยแล้งเมื่อปี ๒๔๔๕ ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ๖๘.๓๓ มิลลิเมตร ส่งผลให้รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเพิ่มงบประมาณกว่า ๕๐๐ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าการศึกษาบุตร โดยจัดสรรให้ครัวเรือนละ ๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ ๓๑๒,๒๐๐ บาท และ ๗,๒๐๐ หรือ ๑๘๗,๓๐๐ บาท สำหรับคนโสด ทั้งนี้ เพื่อให้การบรรเทาทุกข์เป็นไปได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลได้ขยายคุณสมบัติของเกษตรกรจากเดิมเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินจะต้องมีทรัพย์สินทั้งสิ้นรวมกันไม่เกิน ๒.๕๕ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ ๖๖ ล้านบาท เป็น ๕ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณอีกกว่า ๑๖.๔ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ ๔๒๖ ล้านบาท สำหรับการบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ และความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเกษตรกรและครอบครัว อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางกลุ่มมองว่าความช่วยเหลือนี้ยังไม่เพียงพอและขั้นตอนการขอรับเงินมีความยุ่งยาก โดยรัฐบาลแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยเข้ารับคำปรึกษา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเงินบรรเทาทุกข์ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนตัดสินใจเองว่าขาดคุณสมบัติ จึงไม่ยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ธนาคารบางแห่งเริ่มเปิดอนุญาตให้เกษตรกรถอนเงินฝากในบัญชี Farm Management Deposit (FMDs) มาใช้ในเพื่อนำมาจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ โดย บัญชี FMDs คือบัญชีเงินฝากสำหรับเกษตรกรที่ไม่ต้องเสียภาษี โดยเกษตรกรสามารถนำเงินในบัญชีดังกล่าวมาใช้ได้เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศหรือการผันแปรทางการตลาด ที่ส่งผลกระทบต่อให้รายได้ลดลง และสามารถนำมาหักล้างเงินกู้ (Loan Offset) เพื่อลดดอกเบี้ยได้ และรัฐบาลยังสนับสนุนให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีบัญชี FMDs อีกด้วย

ที่มา: www.abc.net.au/news/2018-08-06/how-does-the-current-drought-compare/10055414
www.therural.com.au/story/5571013/graingrowers-encourages-farmers-not-to-self-assess-for-drought-relief

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
สิงหาคม ๒๕๖๑